

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ BÌNH LÃNG

V/v Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid 19 toàn dân đối với thôn Đông Phong

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn xã. Nhằm triển khai các hoạt động kiểm soát dịch Covid - 19.

UBND xã thông báo: Chiều ngày 13/12/2021 đội lấy mẫu xét nghiệm Covid 19 của huyện tứ kỳ sẽ về lấy mẫu xét nghiệm Covid 19 trên địa bàn thôn Đông Phong nhằm phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Cụ thể như sau:

- **Đối tượng lấy mẫu:** Toàn thể nhân dân thôn Đông Phong (trừ đối tượng F1, F2 đang thực hiện cách ly tại nhà)

- **Địa điểm:** Sân Trụ sở UBND xã

- **Thời gian:**

+ **Từ 14 giờ đến 15 giờ:** lấy mẫu cho toàn thể người dân xóm **Chi Lê**

+ **Từ 15 giờ đến 16 giờ:** lấy mẫu cho toàn thể người dân xóm **Minh Sơn**

+ **Từ 16 giờ đến 16 giờ 30 phút:** lấy mẫu cho toàn thể người dân xóm **Bắc Sơn**

Để công tác lấy mẫu xét nghiệm được đảm bảo an toàn, UBND xã yêu cầu người dân đến lấy mẫu đeo khẩu trang, sát khuẩn và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch trước khi vào lấy mẫu. Khi vào địa điểm lấy mẫu yêu cầu người dân chấp hành nghiêm theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đây là thời điểm hết sức nhạy cảm, nguy cơ dịch lây lan rộng trong cộng đồng là rất lớn. UBND xã yêu cầu mọi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh. Những ai, gia đình nào không đi lấy mẫu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND xã yêu cầu các ông bà trưởng thôn, các tổ Covid cộng đồng khẩn trương, tích cực đôn đốc nhân dân đi lấy mẫu xét nghiệm.

Giao lực lượng công an xã đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các điểm lấy mẫu và thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với những người không chấp hành việc đi lấy mẫu xét nghiệm theo quy định để xử lý ở khung hình phạt cao nhất.

Tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn xã đang diễn biến hết sức phức tạp; cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng đã và đang quyết liệt vào cuộc để khoanh vùng, dập dịch. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này, rất cần sự gương mẫu, đi đầu của các đồng chí cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động người thân của mình nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu xét nghiệm Covid 19 nhằm phát hiện sớm và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng giúp công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Vì bản thân, gia đình, người thân, làng xóm, mọi người hãy đồng lòng cùng chính quyền địa phương chung tay chiến thắng dịch bệnh

Vậy UBND xã thông báo để toàn thể nhân dân biết và nghiêm túc thực hiện